

Hội Chợ về Chuyển Tiếp cho Học Sinh Trung Cấp Lập Kế Hoạch Tương Lai cho Con Em Học Sinh cấp Tiểu Học và Trung Cấp về Giáo Dục Đặc Biệt

Dành cho các gia đình, người chăm sóc, và các nhà giáo dục của các học sinh nhận lãnh các dịch vụ giáo dục đặc biệt

Người nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh: Chúng tôi có người trợ giúp phiên dịch ngôn ngữ cho quý vị.



Ngày 12 Tháng Ba, 2025
Từ 6:30 tối. – 8:30 tối.
Tại Trường Trung Cấp Luther Jackson
3020 Gallows Road
Falls Church, Virginia 22042

Xin tham gia cùng chúng tôi trong buổi hội thảo Dịch Vụ về Nghề Nghiệp và Chuyển Tiếp (CTS) để tìm hiểu về việc lập kế hoạch cho đời sống trong và sau trung học!

Sẽ không bao giờ quá sớm hoặc quá trễ để hoạch định tương lai của các bạn. Chúng tôi muốn giúp các bạn bắt đầu lập kế hoạch để có sự chuyển tiếp thành công từ nhà trường đến đời sống khi còn là một thanh thiếu niên.

Để đảm bảo thành công sau trung học của con em học sinh khiếm/khuyết tật của chúng ta phụ thuộc vào những gì được gọi là lập kế hoạch chuyển tiếp. Xin hãy tham gia cùng Bộ Phận Dịch Vụ Hướng Nghiệp và Chuyển Tiếp (CTS) và các nhân viên dịch vụ hỗ trợ khác trong một tối hội thảo chú trọng vào việc lập kế hoạch cho tương lai.

Quý vị có cơ hội để gặp gỡ và đặt câu hỏi với các nhân viên đại diện từ các chương trình và dịch vụ CTS dành cho học sinh khiếm/khuyết tật, cũng như tìm hiểu về các hỗ trợ sau trung học ngắn và dài hạn, các cân nhắc về giáo dục và việc làm sau trung học, Hỗ Trợ trong việc Đưa Ra Quyết Định, cũng như sự tự quyết của học sinh như một yếu tố dự đoán dựa trên bằng chứng xác thực cho sự thành công sau trung học.

Buổi hội thảo này cũng có hai diễn giả sẽ thảo luận về kế hoạch chuyển tiếp IEP, các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và các lựa chọn sau trung học cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn khi các em định hướng tại FCPS, và lập kế hoạch cho tương lai của mình. Phiên hỏi/đáp sẽ tiếp theo sau.

Các Nhà Giáo Dục của FCPS xin ghi danh trong [MyPDE](#) để nhận 2 điểm tái chứng thực (recertification points) khi tham dự toàn bộ hội thảo này

Xin Ghi Danh tại: <http://bit.ly/3Cjke4b> hoặc

